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                         รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

สมัยสามัญที่  2 /2564 

วันที่  29 มิถุนายน 2564   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล            
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปัทมะ            
8 นายลอน  เสาหงษ์ว ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงษ์            
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  
10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง            
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง  
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าปี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี  
18 นายมนตรี   วิทศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิริ           ลา 
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร ลา 
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ์  บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ์  บุษบงก์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค            
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชัยรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                24   คน 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

 1. นายมนตรี   วิทศิริ             ส.อบต. หมู่ 10 
          2.นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 
  
บุคคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายช่วยสิน  นามวงศ์ นายก อบต. ช่วยสิน  นามวงศ์  
2 นายเลื่อน จันเทพ รองนายก อบต. เลื่อน จันเทพ  
3 นายนิคม ค านึง รองนายก อบต. นิคม ค านึง  
4 นายก่ า  เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ า  เนื้อทอง  
5 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
6 นายสถิต ไกรยา ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ สถิต ไกรยา  
7 นายสายฝน เนื้อทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 สายฝน เนื้อทอง  
8 นายชัยญา จันทะศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ชัยญา จันทะศิลา  
9 นายอุดร เนื้อทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 อุดร เนื้อทอง  

10 นายมงคล สืบสนธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 มงคล สืบสนธิ์  
11 นายทิวา แก้วพวง ผอ.โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ ทิวา แก้วพวง  
12 นายบรรพต แก้วค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บรรพต แก้วค า  
13 นายบุญเรียน ส ารวมใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บุญเรียน ส ารวมใจ  
14 นางอาคม ไชยรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 อาคม ไชยรัตน์  
15 นายสิทธิเดช ขันค า รพสต.โนนคูณ สิทธิเดช ขันค า  
16 นางภิตินันท์ กิติธรากุล ผอ.กองคลัง ภิตินันท์ กิติธรากุล  
17 นายอพินันท์ งอมสงัด ผอ.ช่าง อพินันท ์งอมสงัด  
18 นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ  สีหะวงษ์  
19 นางสาวสุกัญญา  วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา  วังคะฮาต  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   
นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 

   เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนคูณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอ
เปิดการประชุมครับ 
 

นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 
 

ผมขอแจ้งข้อกฎหมาย ระเบียบให้ทุกท่านทราบครับ 
1. จ านวนนักเรียนทั้ งหมดของต าบลโนนคูณ  ประจ าปี  2564  

ทั้งหมดมี 416 คน  
- โรงเรียนบ้านโนนคูณ 213 คน  
- โรงเรียนบ้านหอย – โนนดู่ 84 คน 
- โรงเรียนบ้านโนนติ้ว   32 คน 

โรงเรียนที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ  51 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย – โนนดู่  30 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนติ้ว  6 คน 

ยอดนี้เป็นยอดปัจจุบันที่จะยืนยันในระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
2. เนื่องจากที่ผ่านมามีการพิจารณาข้อบัญญัติต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติสาธารณสุขปี 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนคูณ มี 7 ฉบับ ประกอบด้วย 
1. พระราชบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปี 2556 
2. ข้อบัญญัติการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ปี 2557 
3. ข้อบัญญัติเรื่องการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ ปี 2560 
4. ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ปี 2561 
5. ข้อบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูล ปี 2561 
6. ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป ปี 2561 
7. ข้อบัญญัติเรื่องควบคุมอาหารและจ าหน่ายอาหารและพ้ืนที่

สะสมอาหาร ปี 2561 
ทางท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาในการอนุญาตการบังคับใช้ 
ข้อบัญญัติทั้ง 7 ฉบับนี้ ตามค าสั่งที่ 168/2564 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตใน
การประกอบกิจการดังกล่าว  
 



4 
 

1. นายรณพีร์พชัฏ์ ปัทมาลา         ประธาน 
2. นายภุชงค์ สีหะวงษ์                กรรมากร 
3. นายอพินันท์ งอมสงัด              กรรมการ 
4. นางสาวอุไรวรรณ นันทะสาร      กรรมการ 
5. จ่าเอกสังเวียน วงศ์ใหญ่            กรรมการ 
6. นายสมคิด เสริฐศรี                  กรรมการ 

มีอ านาจในการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น ท่านจะประกอบการร้านอาหาร 
คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจและเสนอท่านนายกได้พิจารณาอนุมัติหรือไม่
อนุมัติตามที่ทางคณะกรรมการได้เข้าไปตรวจ ถ้าได้รับการอนุมัติทาง
เจ้าหน้าที่กองคลังจะด าเนินการต่อไป 

3. เรื่องโรคโควิด 19 มีหนังสือหลังจากการประชุมศูนย์บริหารจัดการ
แพร่เชื้อโควิด มีหนังสือส่งมาจากอ าเภอยางชุมน้อย วันที่ 23 
มิถุนายน 2564 โดยได้แจ้งผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ครับ 
มีการแบ่งเป็น 3 มาตรการคือ 
1. มาตรการควบคุมและบูรณาการ 
2. มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ 
3. มาตรการในการจัดการด้านสาธารณสุข 

จะแบ่งมาตรการให้ส่วนที่รับผิดชอบไป ในส่วนของท้องถิ่นจะเป็นมาตรการ
ควบคุมและบูรณาการ ให้ประสานจังหวัดเรื่องการจัดหาวัคซีนให้กับบุคคลที่
เสี่ยง การประชาสัมพันธ์จะเป็นทีมโฆษก สบค. และในส่วนที่สามจะหารือ
เกี่ยวกับการกระจายวัคซีน ความเร่งด่วนในการฉีดวัคซีน ครับคือเรื่องที่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ ขอบคุณครับ 
 

นายทิวา แก้วพวง 
ผอ.โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 

ครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ คือโรคโควิด 19 ระบาด และมีคนเดินทางมา
จากพ้ืนที่เสี่ยง ได้มีผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียนเพ่ือไปหาลูก ไม่สวมหน้ากาก
อนามัย ถามแล้วบอกว่ามาจากกรุงเทพฯ จึงอยากให้มีมาตรการควบคุมให้ด้วย
ครับ เพราะผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นครับ 
 

นายสิทธิเดช ขันค า 
รพสต.โนนคูณ 

ครับทาง รพสต. มีเรื่องจะแจ้งประชาสัมพันธ์ 
1. เรื่องโรคระบาด คือทางส่วนกลางมีนโยบายกระจายคนไข้มารักษาที่

ต่างจังหวัด เพราะในกรุงเทพไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จึงฝากให้ท่าน
ผู้น าช่วยกันดูแลและแจ้ง อสม .ตรวจวัดอุณหภูมิและกักตัวส าหรับผู้ที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 

2. เรื่องที่จะลงพ้ืนที่คัดกรอง และตรวจสุขภาพประจ าปี โดยผู้ที่มีอายุ 15 
ปีขึ้นไป จะมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  และผู้มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปจะวัด
ความดันและตรวจน้ าตาลในเลือด โดยจะมีตารางที่จะออกตรวจดังนี้ 
วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2564       หมู่ที่ 1 
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564       หมู่ที่ 2 
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วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2564    หมู่ที่ 3 
วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564    หมู่ที่ 4 
วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2564    หมู่ที่ 5 
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564    หมู่ที่ 6 
วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564    หมู่ที่ 7 
วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2564    หมู่ที่ 8 
วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564    หมู่ที ่9 
วันที่ 2 – 3     สิงหาคม  2564    หมู่ที ่10 
วันที่ 4  - 5     สิงหาคม  2564    หมู่ที ่11 
วันที่ 9  - 10   สิงหาคม  2564    หมู่ที่ 12 
วันที่ 11 - 13  สิงหาคม  2564    หมู่ที่ 13 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม  2564     หมู่ที่ 14 

ส่วนอีกเรื่องผมมีค าสั่ งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่  รพสต.บ้านจอม เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด จึงไม่มีการจัดงานเลี้ยงส่ง ผมจึงขอแจ้งที่ประชุมในวันนี้ครับ  
ขอบคุณมากครับ 

 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ครับเรื่องที่ผมได้ส่งหนังสือเรื่องที่ท าตะแกรงข้างคลองระบายน้ า 2 จุด บ้านนาย

ธากร ตอนนี้ช ารุดมากประชาชนสัญจรไปมาล าบาก ตอนนี้อยากจะเรียนถามว่า
ตอนนี้ท่านได้ด าเนินการหรือยังครับ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ครับมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมดังนี้ครับ  
1. เรื่องน้ าประปามีสีส้ม ผมได้ถ่ายรูปในโทรศัพท์มายืนยันด้วยครับ 
2. เรื่องถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนติ้ว 
3. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ตอนนี้มี 14 จุด ไฟฟ้าไม่ติด 5 จุด 

- หน้าบ้านพ่อทองลา 
- หน้าบ้านพ่อบัวพัน สีหะวงษ์ 
- หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
- หน้าบ้านคุณแม่กิม 
- หน้าบ้านคุณพ่อบุตรดา จันทะศิลา 

 
นายบุญเรียน ส ารวมใจ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 

ครับในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 2570 แผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่ 
13 บางแผนก็ซ้ ากัน ผมอยากจะฝากท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก่อนที่ท่านจะมีมติครับ ให้ท่านตรวจให้ละเอียดด้วยครับ โครงการมีดังนี้ครับ 

1. โครงการที่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เป็นชื่อพ่อ ซึ่งเสียชีวิต
แล้วแต่ลูกชายยังมีชีวิตอยู่ 

2. ถนนดินลงหินคลุก โครงการอยู่หมู่ที่ 6 แต่มาอยู่ในหมู่ 13 
3. โครงการถนนดิน โนนบ้านใหม่ – โนนบ้านเก่า เดิมเป็น 500 เมตร 
4. โครงการขยายไฟฟ้าการเกษตร โนนบ้านใหม่ – ยางชุมน้อย 
5. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ของบประมาณตั้งไว้ให้มากที่สุดครับ 
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ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เกี่ยวกับโรคระบาดตอนนี้มี
การปิดแคมป์ที่กรุงเทพฯ บุตรหลานหรือญาติพ่ีน้องไปท างานก็ต้องกลับมาบ้าน 
พอกลับมาก็ต้องมาแจ้งผู้น า บางท่านก็มีความรับผิดชอบที่จะไปตรวจคัดกรองที่
โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีคนไปตรวจเป็นจ านวนมาก ตอนนี้อยากให้ทุกท่าน
ระมัดระวังมากขึ้นเพราะกลับมาระบาดอีกรอบใหม่ อยากให้รับผิดชอบต่อสังคม 
ให้ทางท่านผู้น าช่วยกันดูแลด้วยครับ  และเรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วันนี้ก็ได้
เริ่มออกฉีดวัคซีนแล้วตามตารางของแต่ละหมู่บ้านครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ตามที่เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
คูณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้ส่งให้สมาชิก
สภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการประชุม หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์ที่
จะอภิปรายและแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณครับ  
 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานประชุมสภาฯ 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอ
แก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณครั้งที่ผ่าน
มา เห็นว่ารายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       22 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง   2  เสียง 
ลาประชุม     1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                 2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 - 
นายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต. หมู่ 3 

ผมขอพักการประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       22 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง   2  เสียง 
ลาประชุม     1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                 2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 

พักประชุมเวลา  11.20 น. 
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 5 

 
เร่ืองที่เสนอใหม่ 

 5.1 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ครับเข้าสู่เรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ข้อเท็จจริง 
     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 
โอนลด 

- แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอย – รพช. หมู่ 3 งบประมาณ
อนุมัติ  494,600.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
496,000.-บาท โอนลด 496,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

- แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
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คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูณ หมู่ 13 – บ้านแข่ หมู่ 7  
ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง  งบประมาณอนุมัติ 491,400.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 491,400.-บาท โอนลด 
491,400.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

 
รวมงบประมาณที่โอนลด 986,000.- บาท 
 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

- แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นคลองอีสานเขียว เขตหมู่ 6 ทั้งสองฝั่ง บ้านโนนคูณ 
หมู่ที่  6  ต าบลโนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
งบประมาณ อนุ มั ติ  0 .-บาท  โอนตั้ ง เป็ น รายการให ม่ 
500,000.-บาท 

 
-  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองตลาด – ยางชุมน้อย บ้านโนนคูณ หมู่ที่  2 
ต าบลโนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ
อนุมัติ 0.-บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 486,000.-บาท 

 
รวมงบประมาณที่โอนเพิ่ม 986,000.-บาท 
 

 
 
 

นายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 

ครับในฐานะคนในพ้ืนที่หมู่ 6 ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนหินคลุก
รอบคลองอีสานเขียว ขอชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกทราบว่าในความเป็นจริงถนน
เส้นคลองอีสานเขียวเป็นถนนเส้นที่ใช้ในการสัญจรเยอะมาก รถขนสินค้าทาง
การเกษตร รถที่จะเลี่ยงเส้นทางเข้าหมู่บ้าน จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากใน
การที่จะได้รับโครงการนี้ และโครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาหมู่บ้านขนาด
กลาง ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
 

นายอนุรักษ์ นามโคตร 
ส.อบต.หมู่ 2 

ผมขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ที่ได้โครงการถนนหินคลุก หนองตลาด – ยาง
ชุมน้อย เพราะถนนเส้นนี้พี่น้องเดินทางล าบาก ขอบคุณครับ 
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นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดที่
จะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นคลองอีสานเขียวเขตหมู่ 6 ทั้งสองฝั่ง ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ    21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ         -    เสียง 
งดออกเสียง         2  เสียง 
ลาประชุม    1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดที่
จะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หนองตลาด – ยางชุมน้อย หมู่ 2 ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ    17  เสียง 
ไม่เห็นชอบ         -    เสียง 
งดออกเสียง         7  เสียง 
ลาประชุม    1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 
 
 
 

 5.2 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

มอบหมายให้นายก อบต. น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 

นายช่วยสิน นามวงศ์ 
นายก อบต. 

จากการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 2570 ในวันที่ 24 
มีนาคม 2564 และผมขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 2570 ให้
สภาท้องถิ่นได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังนี้ (นายก อบต. อ่านร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 2566 -2570 ให้ที่ประชุมฟัง) 
 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอภิปรายอย่างละเอียดรอบครอบ มีท่านใดอภิปราย
หรือไม่ ครับ 
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นายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 

ขอแก้ไขเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 -2570 ข้อที่ 18 โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก นานายหม่อน  ขอให้เปลี่ยนจากนายหม่อน เป็นนางหม่อน
ครับ 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ครับในเอกสารที่ค าน าหน้าชื่อ ให้ทุกท่านดูเอกสารให้แก้ในเอกสารและส่งทาง
เจ้าหน้าที่ครับ แต่การลดหรือเพ่ิมโครงการไม่สามารถท าได้ครับเนื่องจากว่าเป็น
อ านาจของฝ่ายบริหาร 
 

นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 

ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 25670 นี้ ปี 2564 – 2565 
จะไม่ได้พิจารณาแผน แผนที่ได้เอาเข้าสภาได้มีการผ่านการประชุมอยู่ 4 คณะ        
1. ประชาคมหมู่บ้าน 
2. ประชาคมต าบล 
3. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. คณะกรรมพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก่อนที่ จะเข้าประชุมสภา อยากให้ท่ านดูว่าในแผนเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนหรือไม่ครับ โดยโครงการในแผนตัดเป็นโครงการ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประชุมแล้วก็จะเป็นอ านาจของสมาชิก
สภา อบต.  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น และท่านสามารถจะแก้ไขปรับปรุงได้
ไหม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
ถ้าเป็นการเพิ่มเติมจะต้องด าเนินการขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ประชุมสภาขอความเห็นชอบ 

ยกเว้น การแก้ไข/เพ่ิมเติมแผน เช่น นโยบายรัฐบาล ประเภทรัฐพิธี  
พระราชด าริ จะเป็นอ านาจของนายก 
 

นายสุริยา เนื้อทอง 
ส.อบต. หมู่ 9 

โครงการหมู่ 9  ข้อที่ 17 ,18,19,20,21 เปลี่ยนจากนาเป็นแปลงหอมครับ 
                     

นายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 

ผมสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของส านักปลัดโครงการที่  42 ,
โครงการที่ 49  , โครงการที่ 46 อยากสอบถามว่าโครงการมีเป้าหมายคล้ายกัน 
อยากทราบว่าเป็นโครงการเดียวกันไหม สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ 
ขอบคุณมากครับ 
 

นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
เลขานุการสภาฯ 
 

ส าหรับโครงการที่อยู่ในส านักปลัดมีโครงการซ้ ากันหลายโครงการ ได้มีการ
ประชุมและตัดออกไปเยอะมากครับ และเอกสารที่ท่านถืออยู่เป็นชุดที่ยังไม่ได้
ตัดเป็นเอกสารที่ขึ้นมาในชุดแรก และผมให้ทางเจ้าหน้าตรวจสอบและตัดออก
ครับ และของหมู่บ้านก็ซ้ ากันหลายโครงการเพราะมีผู้เสนอโครงการอยู่คนละหมู่ 
แต่เสนอโครงการเดียวกัน ถนนเส้นเดียวกันแต่ผู้เสนออยู่คนละหมู่บ้าน 
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นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอภิปรายอย่างละเอียดรอบคอบ มีท่านใดอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ   22 เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
งดออกเสียง      1  เสียง 
ลาประชุม    1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 

 5.3 ขอความเห็นชอบในการท าประโยชน์ของกรมป่าไม้ 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ครับหนังสือจากอ าเภอยางชุมน้อย เรื่องการขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563  ตามที่อ าเภอยางชุมน้อย ได้แจ้งเรื่องการท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า และ
ขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏ
ว่ายังมีส่วนราชการใดเข้ามาท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดย
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 นั้น  
            จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้ง
จากกรมป่าไม้ว่าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้  ก่อนได้ รับอนุญ าตมีจ านวนมากไม่สามารถยื่นค าขอได้ทันก าหนด 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตในครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐใด เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และ
หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนให้พิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหา กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อน
ได้รับอนุญาตทุกกรณี ทุกหน่วยงานให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอยางชุมน้อย จึงขอแจ้งส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐมายื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นค าขอ
อนุญาต (สิ้นสุดการยื่นค าขอวันที่ 7 กันยายน 2564) 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลางหมู่ 6 หนังสือ
ส าคัญสิทธิที่หลวง เลขที่ 36966 ขนาด 2 ไร่ 2 งาน ออก ณ วันที่ 
12 มกราคม 2531 ผอ.คลัง บริจาคโฉนด เลขที่ 2961 เล่ม 30 
ขนาด 60 ตารางวา ขออนุญาตใช้ 1 งาน 
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2. โครงการขอใช้พ้ืนที่ดินส าหรับทางเข้าส านักงาน อบต. โนนคูณ (การจัด
กิจกรรมต่างๆ) จ านวน 70 ไร่ มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
โครงการมี 2 โครงการ มีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติใน
การประชุมไปทีละโครงการนะครับ 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลางหมู่ 6 หนังสือส าคัญสิทธิที่
หลวง เลขที่ 36966 ขนาด 2 ไร่ 2 งาน ออก ณ วันที่ 12 มกราคม 2531 
ผอ.คลัง บริจาคโฉนด เลขท่ี 2961 เล่ม 30 ขนาด 60 ตารางวา ขออนุญาตใช้ 
1 งาน ผมขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ   22 เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
งดออกเสียง      2  เสียง 
ลาประชุม    1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

2.โครงการขอใช้พ้ืนที่ดินส าหรับทางเข้าส านักงาน อบต. โนนคูณ (การจัด
กิจกรรมต่างๆ) จ านวน 70 ไร่  ผมขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ   22 เสียง 
ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
งดออกเสียง      2  เสียง 
ลาประชุม    1. นายมนตรี  วิทศิริ              ส.อบต. หมู่ 10 
                2. นายค าหล้า ปัดชาบุตร        ส.อบต. หมู่ 11 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปคือเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ  
 

นายสมัย เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ครับถ้าถนนเส้นไหนยังไม่ลงหินคลุก ขอให้ไปปรับเกรดถนนให้ด้วยครับเพราะ
เดินทางล าบากมากครับ 

1. เส้นคลองอีสานเขียวหมู่ ที่ 1 
2. เส้นบ้านหอยไปหนองพุกน้อย 

 
นายอนุรักษ์ นามโคตร 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ครับอยากให้ท่านเข้าไปดูถนนหน้าบ้านนายวิเชียร ทองอินทร์ มีน้ าขังเดินทาง
ล าบากมากครับ 
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นายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 

ผมมีเรื่องจะแจ้งดังนี้ครับ 
1. อยากให้ไปดูตะแกรงสี่แยกหน้าวัดช ารุด ความยาวประมาณ  10 เมตร 

ท าให้รถสัญจรล าบาก 
2. ถนนเส้นนาหม่อง – รพช. พี่น้องชาวบ้านหอยเดินทางล าบากมาก 
3. ถนนเส้นบ้านนางปุ่น – นางทองหลาง เดินทางล าบาก 
4. ท่อเมนน้ าประปาสามแยกนาหม่อง – โรงสีนายแดงยาว 400 เมตร 

นายบุญ ปัทมะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 
 

ผมอยากให้ไปปรับเกรดถนนเส้นหนองกอกครับ 

นายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 

ครับท่อระบายน้ าสี่แยกหน้าบ้านนายสมศักดิ์ แสงสว่าง แตกช ารุดเสียหายให้ช่าง
ไปดูให้ด้วยครับ 
 

นายทองพูน จันเทพ 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 

1. เส้นทางไปดอนขอถนนหินคลุก 
2. ถนนทางไปนาพ่อใหญ่เปียว 
3. ถนน คสล. ที่ปั๊มน้ ามันช ารุด อันตรายมากครับ 
4. ไฟฟ้าแรงต่ า – โนนบ้านใหม่ 
 

นายสมคิด ชัยรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ 14 

1. ถนนทางเข้าหน้าวัดใหม่ ฝนตกมามีน้ าท่วมขัง 
2. ปรับเกรดถนนรอบโนนบ้านเก่า 
 

นายบุญล้ า จ าปี 
ส.อบต.หมู่ 10 

ครบัตะแกรงเหล็กช ารุดหน้า บ้านนายอุดร เนื้อทอง – นายธนากร จ าปี 
 
 

นายสุริยา เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ 9 

1. เรื่องถนนเส้นหน้าบ้านช่างเตี้ยน้ าขังเวลาฝนตก อยากให้ไปท าให้เร่งด่วนเลย
ครับ 
2. รถขนขยะรั่วน้ าสกปรกไหลออกระหว่างเก็บขยะส่งกลิ่นเหม็น 
 

นายสมัย เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ 1 

เรื่องท่อระบายน้ าคลองอีสานเขียว ถ้ามีฝนตกหนักน้ าจะท่วมขังที่นา ท่วมหนัก 
จุดที่ 1 สี่แยกต้นสะแบงนาของนายเกียรติ ท่อระบายน้ าไม่มีและแตกช ารุด 
จุดที่ 2 เจ้าของที่ไปถมท่ีปิดทางน้ า 
จุดที่ 3 น้ าท่วมขังสี่แยกบ้านนายศักดา 
 

นายวิชัย มะเดื่อ 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายก อบต. สรุปโครงการก่อสร้างถนน ให้ที่ประชุมฟังครับ 

นายนิคม ค านึง 
รองนายก อบต. 

เรียน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ผมนายนิคม ค านึง รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วน 
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              เนื่องด้วยทางกองช่าง มีภารกิจหน้าที่ ทางด้าน การก่อสร้าง ถนน
ตามภารกิจถ่ายโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 4 โครงการ ที่ผ่านมา  ขณะนี้ 
ไดท้ าการด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

       1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางบรรจง นางสมาน แก้วค า บ้านหนองอีหลง หมู่ ที่ 
12  กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ขณะนี้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

       2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ ห้วยพระ
บาง  หมู่ 13 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ขณะนี้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

       3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก บ้านโนนติ้ว โนน
คูณ  ไปยางชุมน้อย หมู่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 522 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขณะนี้ด าเนินการเสร็จแล้ว 

       4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนคูณ โนนบ้าน
เก่า หนองตลาด หมู่ที่ 9 กว้าง  5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

            และ ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้รับงบประมาณ 
เงินจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเหลือ จ่าย งวดที่ 1 จ านวน  7 โครงการ ที่ก าลังจะ
ด าเนินการจัดจ้าง  แบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้  

        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหอย-ดอนขะยอม 
หมู่ที่ 3 ต าบลโนนคูณ  กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ 498,900 บาท 

        2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ศพด บ้านหอย - 
บ้านนายไสว ค าแท่ง  หมู่ที่ 3 ต าบลโนนคูณ  กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ 489,600 บาท 

         3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนนคูณ – บ้าน
หมากมาย  หมู่ที่ 1 ต าบลโนนคูณ  กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 
เมตร  งบประมาณ 486,300 บาท 

          4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนนติ้ว  – บ้าน
โนนคูณ  หมู่ที่ 5 ต าบลโนนคูณ  กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 
เมตร  งบประมาณ 496,900 บาท 

          5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีหลง หมู่ 
12  ไปยางชุมน้อย    ต าบลโนนคูณ  กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร  งบประมาณ 500,000 บาท 
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           6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ - บ้าน
ด่าน หมู่ 1    ต าบลโนนคูณ  กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ 498,300 บาท 

           7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน อสม.วิชัย บ้าน
โนนดู่ – บ้านดอนขะยอม  หมู่ 4    ต าบลโนนคูณ  กว้าง 5 เมตร ยาว 166 
เมตร หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ 497,000 บาท 

         รวมที่ได้รับการจัดสรรในงวดนี้ ทางกองช่างได้ของบประมาณไป เป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 3,467,000 บาท ที่ก าลังจะด าเนินการในขณะนี้ ตอนนี้ ก าลังส่งแบบให้
ส านักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รับรองแบบอยู่ คาดว่าจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2564  และในขณะนี้ ทางกอง
ช่างก็ได้ท าการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) รอบ 2 ไป  จ านวน 7 
โครงการ อาจจะได้ตามท่ีขอ คือ  

         1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ-บ้าน
หมากมาย หมู่ที่ 1 จ านวนเงินที่ขอรับ 494,300 บาท 

          2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ - บ้าน
ด่าน หมู่ที่1 จ านวนเงินที่ขอรับ 494,300 บาท 

          3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มนาม่อง - บ้านหอย 
หมู่ที่ 3 จ านวนเงินที่ขอรับ 498,900 บาท 

          4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหอย -บ้าน
ดอนขะยอม หมู่ที่ 3 จ านวนเงินที่ขอรับ 460,000 บาท 

          5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนติ้ว -บ้าน
โนนคูณ หมู่ที่ 5 จ านวนเงินที่ขอรับ 313,000 บาท 

           6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนติ้ว -หนอง
เทา หมู่ที่ 5 จ านวนเงินที่ขอรับ 498,900 บาท 

           7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส านักสงฆ์ห้วยพระ
บาง -โนนสามขา  หมู่ที่ 10 จ านวนเงินที่ขอรับ 498,900 บาท 

รวมเป็นเงินที่ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนเงิน 3,258,300 
บาท ตอนนี้ได้ส่งของบประมาณไปที่จังหวัดแล้ว  

และในขณะนี้ทางกองช่างได้ด าเนินการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติอยู่ 
จ านวน 2 โครงการ คือ  

1.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 14   

2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 6  

ขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้าง  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

 
 

  
ปิดประชุมเวลา    13.00 น. 

 
 
 
เรียนท่านประธานสภา 

                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฎ์ ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฎ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                              29 มิถุนายน 2564 
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญที่ 2  ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์  2564) มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สุริยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
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ลงชื่อ        สง่า เนื้อทอง    คณะกรรมการ 

      (นายสง่า เนื้อทอง) 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ       บุญ ปัทมะ    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายบุญ ปัทมะ) 

 
 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าท่ีประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วชิัย  มะเดื่อ       ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


